



Asia HealthPartners Pte Ltd
imaging . wellness . aesthetics .
gastro/liver . haematology

tel (65) 6235 7888
fax (65) 6732 9789

304 Orchard Road #05-06
Lucky Plaza Singapore 238863

Tin tức sức khỏe

Asia HealthPartners tại InnoTech. Chăm sóc sức khỏe 2024

3 Tháng Chín 2024

Singapore

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands

Xuất bản 17 Tháng Chín 2024

Viết bởi: Tiến sĩ Chrystal Fong, Bác sĩ gia đình tại Asia HealthPartners



Bác sĩ gia đình của chúng tôi, Tiến sĩ Chrystal Fong, gần đây đã có mặt tại hội nghị "Kích hoạt khả năng phục hồi chăm sóc sức khỏe" của Innotech.Healthcare được tổ chức vào ngày 3.9.24 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Marina Bay Sands, Singapore, do ST Engineering tổ chức.

Hội nghị này đã tập hợp các nhà lãnh đạo chăm sóc sức khỏe, chính phủ và công nghệ để khám phá vai trò của AI và HealthTech trong việc chuyển đổi chăm sóc sức khỏe. Nó giải quyết những thách thức như dân số già, làm nổi bật các giải pháp kỹ thuật số để chăm sóc lấy bệnh nhân làm trung tâm và khả năng phục hồi của hệ thống. Các chủ đề chính được đề cập bao gồm hiện đại hóa hệ thống chăm sóc sức khỏe, tận dụng AI để nâng cao hiệu suất và giải quyết các thách thức về an ninh mạng.

Nó chứa đầy các bài phát biểu và thảo luận nhóm sâu sắc, cũng như giới thiệu các công nghệ kỹ thuật số mới nhất của ST Engineering đang hoạt động với hơn 1500 Người tham dự, 18 diễn giả và 20 buổi giới thiệu trải nghiệm.

Khách mời danh dự, Bộ trưởng Y tế Singapore, ông Ong Ye Kung, đã chia sẻ những hiểu biết quý giá của mình tại phần khai mạc:

3 Xu hướng chăm sóc sức khỏe

1. Lão hóa

Với tuổi thọ dài hơn đi kèm với gánh nặng bệnh tật cao hơn, tải bệnh nhân cao hơn và chi phí chăm sóc sức khỏe.

2. Chăm sóc phòng ngừa

- Chăm sóc phòng ngừa như một chiến lược mạnh mẽ khi dân số già đi.

3. Công nghệ

- Vai trò của y học chính xác và hệ gen và trí tuệ nhân tạo.

Chúng ta đang sống trong thời đại hợp tác giáo dục liên ngành. Có rất nhiều sự phấn khích và hy vọng cho tương lai của chăm sóc sức khỏe để cải thiện cuộc sống của chúng ta.

Bác sĩ Chrystal Fong cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe toàn diện và bác sĩ đa khoa phù hợp với nhu cầu cá nhân của bạn.

Truy cập trang web của chúng tôi: <http://www.asiahealthpartners.com/>

Chúng tôi hy vọng sẽ được phục vụ trong việc cải thiện sức khỏe và hạnh phúc của bạn.

Về tác giả:

Bác sĩ Chrystal Fong Chern Ying (MBBS Melbourne, FRACGP) hiện đang hành nghề bác sĩ gia đình tại Asia HealthPartners thuộc công ty con của Viện Y học Cao cấp Singapore (SAM) Holdings, đặt tại Lucky Plaza, Orchard, Singapore.

Bác sĩ Chrystal Fong được liệt kê trong danh sách biên tập viên của các nhà cung cấp dịch vụ kiểm tra sức khỏe trên Health365, một cơ quan xuất bản chăm sóc sức khỏe, chăm sóc sức khỏe và y học thẩm mỹ ở châu Á. Cô đặc biệt quan tâm đến việc phòng ngừa sức khỏe và kết hợp tâm lý học thể thao và các nguyên tắc y học lối sống trong việc kiểm tra sức khỏe và vận động trong việc tăng cường sức khỏe.

Cô sẽ được giới thiệu trong ấn bản thứ 6 sắp tới của Britishpedia về 'Những người thành công ở Malaysia và Singapore'.

Cô là một người năng động thể thao, quan tâm đến y học lối sống, công nghệ y tế và chăm sóc y tế theo chủ đề tuổi thọ. Cô tự hào cá nhân khi tự mình sống theo lối sống, y học và vận động thông qua các cộng đồng thể thao và nền tảng truyền thông xã hội của mình.

Câu thần chú cá nhân của cô ấy là 'Thế giới được thay đổi bởi ví dụ của bạn, không phải ý kiến của bạn.'

Được chứng nhận về Sức khỏe và Sửa đổi Hành vi với Học viện Thể thao Quốc tế, các cuộc tư vấn của cô kết hợp các phương pháp huấn luyện sức khỏe.

Cô là thành viên của Trường Cao đẳng Bác sĩ Gia đình Singapore, Hiệp hội Y khoa Singapore, Hiệp hội Sức khỏe Hành vi Singapore, Hiệp hội Y học Lối sống Singapore, HIMSS (Hiệp hội Hệ thống Quản lý và Thông tin Chăm sóc Sức khỏe).



Bác sĩ Chrystal Fong (Bác sĩ gia đình)



Khai mạc bởi khách mời danh dự
Bộ trưởng Y tế Singapore Ong Ye Kung



Lãnh đạo y tế từ công chúng
và khu vực tư nhân